

Tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi

Do những biến đổi bất thường của thời tiết, ngay trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong cả nước có những diễn biến phức tạp, để bảo vệ đàn vật nuôi trong tỉnh, hiện nay các địa phương đang tập trung cao công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.



Gia đình ông Cao Xuân Hồng ở thôn Đông Trú, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) luôn thực hiện tốt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.

làm đúng để bảo đảm tính hiệu quả và kịp thời trong phòng bệnh cho vật nuôi, bảo vệ tài sản cho chính nông hộ.

Ông Nguyễn Thành Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, muốn nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, trước tiên, công tác tiêm phòng phải đạt yêu cầu: vắc-xin bảo đảm chất lượng, tiêm đúng kỹ thuật, tiêm đủ liều lượng; người chăn nuôi, chính quyền địa phương, lực lượng thú y phải có sự kết hợp chặt chẽ để quá trình tiêm phòng đáp ứng yêu cầu, kịp thời. Song song với đó, phải tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi một cách thường xuyên, cung cấp thức ăn, nước uống sạch cho vật nuôi, giám sát sức khỏe và sinh trưởng của vật nuôi trong mọi giai đoạn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, những tháng đầu năm nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai tập huấn về công tác thú y, tập trung vào kỹ thuật tiêm phòng, kiến thức phòng, chống dịch bệnh vật nuôi cho hệ thống cán bộ thú y cơ sở trong toàn tỉnh. Cũng trong thời điểm này, vệ đàn gia súc, gia cầm cho người chăn nuôi; thường xuyên cập nhật thông tin mới về thú y cho cán bộ chuyên môn và nhân dân.

KHÁNH HÀ



Tiêm vắc-xin là biện pháp quan trọng phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo ghi nhận của ngành chức năng, các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn... đã xuất hiện rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây lại là thời điểm tái đàn vật nuôi sau tết, việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm có chiều hướng gia tăng. Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ xuân được ưu tiên hàng đầu. Ngày 28/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã cung ứng 5.530 liều vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò; 50.050 liều vắc-xin lở mồm long móng (LMLM) cho lợn và 232.210 liều vắc-xin phòng bệnh tả lợn về trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố để thực hiện tiêm phòng cho vật nuôi.

Cùng đi với các cán bộ thú y cơ sở, chúng tôi ghi nhận công tác phòng ngừa dịch bệnh ngày càng được chú trọng. Trước mỗi đợt tiêm phòng, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn thông tin tới nhân dân về kế hoạch, phương thức đăng ký, lịch tiêm cụ thể để hộ chăn nuôi chủ động phối hợp. Hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm trong diện tiêm, đến dịp tiêm phòng là có phương án tách vật nuôi trong diện tiêm riêng từng ổ chuồng, tạo thuận lợi cho công tác tiêm phòng.

Ông Hà Đức Hạnh, hộ chăn nuôi gà tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Gia đình tôi chăn nuôi gà đã hơn 10 năm nay, để phát triển ổn định và hiệu quả thì việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Được tỉnh hỗ trợ vắc-xin, công tác tiêm phòng, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp thực hiện, ngoài ra nếu vật nuôi đến tuổi tiêm phòng mà chưa có đợt hỗ trợ thì gia đình tôi tự mua vắc-xin phòng bệnh kịp thời. Bên cạnh các loại vắc-xin được hỗ trợ, chúng tôi còn tiêm đầy đủ các loại vắc-xin được khuyến cáo cho vật nuôi, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Vụ xuân hè năm nay, thành phố Thái Bình triển khai tiêm 6.860 liều vắc-xin phòng dịch tả, 4.275 liều vắc-xin phòng tụ huyết trùng cho đàn lợn, 2.350 liều vắc-xin phòng bệnh dại. Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường song lực lượng thú y trên địa bàn thành phố vẫn bảo đảm tiến độ tiêm phòng, tranh thủ mọi thời gian trong ngày để đến với các hộ chăn nuôi.

Điểm đáng ghi nhận trong đợt tiêm phòng ở các huyện, thành phố trong tỉnh là sự chủ động, tích cực của người chăn nuôi trong phòng ngừa dịch bệnh. Thực tế tại một số hộ chăn nuôi gia trại, trang trại, chúng tôi được biết, ngay sau khi tái đàn vật nuôi, việc đầu tiên các hộ chăn nuôi thực hiện là bảo đảm vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng bệnh. Bà Đào

MINH TÂN

Phát triển kinh tế từ thế "chân kiềng"



Mô hình trồng rau màu xen đào cảnh ở thôn Hoàng Đức.

Ba thế mạnh về trồng cây cảnh, rau màu và dịch vụ, thương mại đã tạo thành "tam giác phát triển kinh tế" vững chắc ở xã Minh Tân (Đông Hưng).

Nhắc tới Minh Tân, nhiều người nhớ ngay đến hai sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng là đào cảnh và tháp phát lộc. Năm 1980, một số người dân thôn Đình Phùng đã mạnh dạn đưa đào Nhật Tân (Hà Nội) về trồng thử nghiệm trong vườn. Sau 2 năm, thấy trồng đào cảnh mang lại giá trị kinh tế cao, bà con đã chủ động mở rộng diện tích. Sau khi xã quy hoạch, chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao thì diện tích trồng đào và phát lộc tăng nhanh. Chi phí thấp, không vất vả nên dù chỉ bán tập trung vào dịp tết nhưng mỗi sào trồng đào, phát lộc cũng cho thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng. Đến nay, hai loại cây này không chỉ được trồng trên 35ha đất sản xuất nông nghiệp của thôn Đình Phùng mà còn mở rộng sang các thôn còn lại của xã. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng thôn Đình Phùng cho biết: Qua gần 15 năm chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng hoa, cây cảnh, người dân Đình Phùng đã lựa chọn cây đào và phát lộc là cây trồng chủ đạo để làm giàu; nhiều gia đình còn thuê đất ở hai thôn Duy Tân, Liên Minh (xã Minh Tân) và ở xã Thăng Long để trồng. Nhiều gia đình còn tận dụng nguyên liệu sẵn có làm tháp phát lộc để nâng cao giá trị, tăng thu nhập.

Nếu người dân Đình Phùng giàu lên từ đào và phát lộc thì người dân hai thôn Hoàng Đức và Hưng Sơn có cuộc sống ấm no nhờ xây dựng thành công cảnh đồng lúa chuyên trồng rau



Nghề làm tháp phát lộc ở thôn Liên Minh cho thu nhập cao.

màu xen kẹt cây cảnh với diện tích trên 50ha, chiếm 65 - 70% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp. Để bán được giá cao, ngoài việc sản xuất các loại rau màu theo thời vụ bà con còn trồng rau, quả trái vụ như bí đao, dưa chuột, cải củ, cà chua, xà lách... Ông Nguyễn Phú Đổ ở thôn Hoàng Đức cho biết: Trồng cây màu vất vả nhưng thời gian quay vòng nhanh hơn, mỗi sào thu từ 12 - 13 triệu đồng/năm nên hàng chục năm nay gia đình vẫn duy trì 6 sào màu. Nhờ trồng màu vợ chồng tôi đã nuôi được con cái ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang, có "cửa ăn của để". Khi đào chưa đến thời điểm chăm sóc để ra hoa phục vụ tết, các gia đình tận dụng đất dưới gốc đào trồng rau màu, mỗi năm thu từ rau và đào hàng trăm triệu đồng. Rau màu và cây cảnh đã nâng mức thu nhập bình quân của người dân hai thôn Hoàng Đức, Hưng Sơn lên trên 30 triệu đồng/người/năm.

Tận dụng quốc lộ 39 chạy qua địa phận thôn Liên Minh và trục đường xã, 400 hộ gia đình, cá nhân ở Minh Tân đã tổ chức buôn bán các mặt hàng tổng hợp, dịch vụ ăn uống, nước giải khát, sản xuất, kinh doanh tháp phát lộc, đào cảnh... giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động. Ông Trần Văn Cường ở thôn Hoàng Đức cho biết: Trước nhu cầu ngày càng cao của người

dân trong và ngoài thôn, gia đình đã đầu tư mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm phục vụ bà con trồng rau màu, cây cảnh và phát triển chăn nuôi; gia đình cũng thường xuyên nuôi trên 30 con lợn thịt, cày và trồng rau trên diện tích 4 sào. Mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Duyên, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Đến nay, diện tích trồng cây cảnh và trồng màu của cả xã trên 80ha, chiếm 33,2% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp; giá trị thu nhập từ cây màu, cây cảnh bình quân đạt 185 triệu đồng/ha/năm. Xã cũng đã xây dựng thành công cảnh đồng lúa rộng 50,4ha chuyên trồng rau màu, cây cảnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chiếm 45%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 32%; thương mại, dịch vụ 23%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm. Ba lĩnh vực mũi nhọn cây cảnh, rau màu và dịch vụ, thương mại như "chiếc kiềng" giúp Minh Tân phát triển ngày càng vững chắc, vươn lên trở thành điển hình của huyện. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân 5 thôn tập trung phát triển 3 thế mạnh sẵn có để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

ĐỖ HIỀN

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04 CỦA UBND TỈNH Ở KIẾN XƯƠNG

Khó khăn do đâu?

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 31/3 các địa phương phải hoàn thành tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giải tỏa các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT), hạn chế trường hợp phải tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, tại Kiến Xương, xem ra mục tiêu này khó có thể đạt được theo kế hoạch.

Theo thống kê, số hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đến hết ngày 27/3 của huyện Kiến Xương là: 238 hộ xây dựng nhà, công trình từ cấp 4 trở lên; 2.577 hộ làm lều quán, mái che, mái vẩy; 297 hộ lắp đặt biển quảng cáo; 82 hộ tập kết vật liệu xây dựng; 472 hộ vi phạm hình thức khác và có 463 cây xanh che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/3 - 15/4, các xã, thị trấn tổ chức rà soát, xác định các trường hợp vi phạm và tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ xong trước ngày 31/3; tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm từ ngày 1/4. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ

tịch UBND huyện cho biết: Đến ngày 27/3, toàn huyện mới vận động được 1.553 hộ tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa, số hộ vi phạm còn lại chậm trễ thực hiện, một số hộ cố tình chống đối. Với tiến độ như vậy, đến hết ngày 31/3, Kiến Xương vẫn còn khoảng gần 1.000 hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT.

Trước tiến độ thực hiện chậm, không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, ngày 30/3, UBND huyện Kiến Xương đã có cuộc họp khẩn với 37 xã, thị trấn để đôn đốc, nhắc nhở các địa phương triển khai quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh đó, UBND huyện tìm hiểu những nguyên nhân, khó khăn trong việc thực hiện và có giải pháp tháo gỡ giúp cơ sở.

Ông Vũ Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: Quốc lộ 37B chạy qua địa bàn xã dài hơn 1km. Khi thi công nâng cấp tuyến đường này, nhà nước chưa đến bù, giải phóng hành lang ATGT nên nhiều hộ dân có quyền sử dụng đất sát mép đường, nhiều đoạn không có vỉa hè, đoạn có vỉa hè nhưng rất hẹp, chỉ có những hộ được cấp quyền sử dụng đất và làm nhà gần đây theo quy hoạch thì mới có phần đất lưu không làm vỉa hè và hành lang ATGT. Thực tế này tạo ra tình trạng vỉa hè cài răng lược, khó xác định được ranh giới hành lang ATGT cũng như xác định công trình nào vi phạm.

Cũng như nhiều địa phương khác, việc xác định lòng, lề đường, hành lang ATGT ở xã



Một số cây xanh vi phạm hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn được giải tỏa.

Nam Cao rất khó khăn. Ông Nguyễn Thiên Định chia sẻ: Toàn xã có 189 hộ sinh sống hai bên tỉnh lộ 457 với tổng chiều dài gần 1,7km. Trong quá trình xác định lòng, lề đường, hành lang ATGT, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên do là

việc quy hoạch của nhà nước ở các thời điểm khác nhau, có chỗ quy định đường 12m, chỗ 15m, nơi 18m và mỗi đây là 21m. Nếu áp dụng theo quy hoạch mới thì khoảng hơn 40 hộ có nhà xâm phạm hành lang ATGT, trong khi đó các hộ này đều có giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Vì vậy, sau giải tỏa thì hành lang ATGT lồi lõm không đẹp và việc quản lý lại lần chiếm cũng khó khăn.

Ông Nguyễn Cao Song, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương khẳng định: Ngoài vướng mắc trong

việc xác định ranh giới hành lang ATGT, một số địa phương chưa tích cực tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa quyết liệt cũng khiến cho việc giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, hạn chế trường hợp vi phạm phải cưỡng chế, UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với các hộ vi phạm để họ tự nguyện tháo dỡ; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu dỡ để nhanh chóng bàn giao lại vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT cho địa phương quản lý. UBND huyện giao các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các địa phương xác định đúng ranh giới hành lang ATGT trên thực địa. Các trường hợp vi phạm có tình trạng ỳ, UBND cấp xã lập biên bản và thông báo tên hộ vi phạm trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã; đồng thời, kiên quyết cưỡng chế, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến ngày 15/4, nếu địa phương nào còn để xảy ra trường hợp vi phạm huyện sẽ chỉ đạo đoàn công tác xuống cưỡng chế và người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước huyện.

KHÁCH ĐUÀN